

**ĐOÀN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

người chăn nuôi. Với tiềm năng, lợi thế vốn có, Thái Bình cần tiếp tục nghiên cứu, học tập các mô hình chăn nuôi đại gia súc theo hướng công nghệ cao ở nhiều tỉnh, thành phố đã thành công. Cùng với phát triển kinh tế nông thôn, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Thái Bình đi sâu hơn nữa phát triển kinh tế biển, đặc biệt là khai thác thế mạnh về trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hiện đại... Đây cũng là bài học kinh nghiệm rất giá trị để Thái Bình xoay trục trong cơ cấu chăn nuôi, qua đó bù đắp sự thiếu hụt về nguồn cung thịt lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Cùng với Hòa Bình, tỉnh Thái Bình có tiềm năng lợi thế rất lớn để phát triển chăn nuôi đại gia súc. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Hiện nay, tỷ trọng nông nghiệp của tỉnh Thái Bình chỉ chiếm 25 - 26% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 45% giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vừa qua địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bệnh dịch tả lợn

châu Phi. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêu hủy trên 330.000 con lợn, chiếm 1/3 tổng đàn lợn toàn tỉnh. Trước tình hình này, Thái Bình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để chỉ đạo bao vây dập dịch, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện tiêu thụ đàn lợn đến kỳ xuất bán. Cùng với đó, địa phương đã tính đến bài toán phải thay đổi sinh kế của người dân với những chính sách mới phù hợp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Người dân Thái Bình chịu khó, cần cù, có trình độ thâm canh rất cao trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có tổng đàn bò khoảng 50.000 con. Tuy nhiên, việc phát triển đàn bò theo hướng chăn nuôi tập trung có liên kết sản xuất thì Thái Bình chưa làm được. Qua tham quan khu liên hợp sản xuất có thể nhận thấy nguyên liệu làm thức ăn cho đàn trâu, bò ở Thái Bình rất lớn. Bên cạnh đó, diện tích đất ở địa phương chủ yếu là đất bãi bồi, phù hợp trồng các cây làm nguyên liệu cho đàn trâu, bò. Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình liên kết sản



Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo tỉnh Thái Bình, tỉnh Hòa Bình tham quan trang trại nuôi trâu, bò của Công ty Cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi T&T 159.

xuất là mô hình phù hợp, hoàn toàn có thể áp dụng tại tỉnh Thái Bình. Trong thời gian tới, Thái Bình sẽ ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển đàn bò theo hướng trang trại quy mô lớn do doanh nghiệp đầu tư. Ngoài ra, địa phương sẽ phát triển đàn bò trong dân theo mô hình liên kết giữa hộ nông dân với hợp tác xã. Đồng chí

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình mong muốn hai tỉnh Thái Bình và Hòa Bình sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi nhằm thắt chặt mối quan hệ, học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay, từ đó vận dụng vào tình hình thực tế ở địa phương cũng như hợp tác phát triển ngành chăn nuôi đại gia súc nói riêng, ngành Nông

ng nghiệp nói chung, hình thành các vùng liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí mong muốn Công ty Cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi T&T 159 cũng như các doanh nghiệp, nhà đầu tư lựa chọn Thái Bình là đối tác tin cậy, có đầy đủ các điều kiện thuận lợi đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.

**19 DOANH NGHIỆP THAM GIA...**

(Tiếp theo trang 1)

phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn; nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng gia dụng, hóa mỹ phẩm và các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu đời

sống sinh hoạt của người dân. Đây là các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý được các doanh nghiệp lựa chọn để giới thiệu tại phiên chợ. Người dân tham gia phiên

chợ ngoài được tham quan, mua sắm còn được các doanh nghiệp tư vấn tiêu dùng; đặc biệt, một số doanh nghiệp có quà tặng cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc phiên chợ hàng Việt từ nông thôn thành công tốt đẹp và tràn ngập niềm vui, ý nghĩa của phiên chợ. Phiên chợ hàng Việt về nông thôn là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của Thái Bình tiếp cận thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối ở thị trường nông thôn; giới thiệu thương hiệu và tiếp cận thông tin phân bố từ phía người tiêu dùng. Đồng thời, phiên chợ cũng giúp người

tiêu dùng vùng nông thôn tiếp cận và sử dụng ngày càng nhiều hơn những sản phẩm hàng hóa của Việt Nam và hình thành thói quen sử dụng hàng Việt Nam, góp phần quan trọng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

tiêu dùng vùng nông thôn tiếp cận và sử dụng ngày càng nhiều hơn những sản phẩm hàng hóa của Việt Nam và hình thành thói quen sử dụng hàng Việt Nam, góp phần quan trọng giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

**NGÀY THI ĐẦU TIÊN...**

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 26/5, hơn 1.300 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2019 - 2020. Buổi sáng, các thí sinh dự thi môn chuyên, trong đó môn

Hóa học và tiếng Anh có thời gian làm bài 120 phút, các môn chuyên còn lại là 150 phút. Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn tiếng Anh không chuyên, thời gian làm bài 60 phút.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Thái Bình giảm hơn 300 thí sinh so với năm trước. Trong đó, môn tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 293 thí sinh, tiếp đến là môn Địa lý 264 thí sinh và môn Ngữ văn

215 thí sinh. Sinh học, Vật lý và Lịch sử là 3 môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất từ 66 - 72 thí sinh/môn. Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay có sự phân hóa rõ nét, đặc biệt là đề thi các môn chuyên. Theo thống kê sơ bộ từ Hội đồng thi năm nay, ngày thi

thứ nhất, buổi sáng vắng 34 thí sinh, buổi chiều vắng 13 thí sinh, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi. Hôm nay, ngày 27/5, các thí sinh sẽ hoàn thành kỳ thi với 2 môn Ngữ văn và Toán học không chuyên, thời gian làm bài 120 phút.

LAN ANH - NGUYỄN THỜI

**579 lượt chùa đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu”**

Thông qua phong trào thi đua “Xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu” và “Xây dựng xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, 5 năm qua, MTTQ các cấp huyện Hưng Hà đã làm tốt công tác hướng dẫn hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Tuyên truyền, vận

động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên tinh thần thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đến nay, toàn huyện có 579 lượt chùa đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, 148 lượt xứ, họ

đạo đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”. Nhiều chùa, xứ, họ đạo nhiều năm liền giữ vững danh hiệu, góp phần xây dựng quê hương phát triển toàn diện trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.

NGỌC MAI

**THÁI HÀ Đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới**

Qua 8 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Thái Hà (Thái Thụy) đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM với tổng kinh phí xây dựng gần 43 tỷ đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ của tỉnh và huyện gần 20 tỷ đồng, ngân sách xã 10 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa, đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp.

Nhờ nguồn vốn trên, xã đã đầu tư xây dựng được nhiều công trình NTM phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tiêu biểu như xây dựng cứng hóa gần 7,5km đường giao thông nội đồng và 15km đường giao thông nông thôn, xây dựng Trạm Y tế xã, nhà thi đấu đa năng, sân vận động xã, nâng cấp 10 phòng

học Trường Tiểu học và THCS, 3 nhà văn hóa thôn...

Với những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, xã Thái Hà đã được hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh tổ chức xét, công nhận đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM vào tháng 4 vừa qua.

TRẦN TUẤN

**HUYỆN ĐOÀN TIẾN HẢI Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019**

Sáng ngày 26/5, Huyện đoàn Tiến Hải tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

Chiến dịch tình nguyện hè hàng năm đã trở thành truyền thống đối với tuổi trẻ huyện

Tiến Hải, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, “Đến ơn

đáp nghĩa”... Chiến dịch tình nguyện hè năm nay, Huyện đoàn Tiến Hải chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm thu hút đông đảo thanh niên thanh niên cùng tham gia, mang tính chuyên sâu theo lĩnh vực, khả năng hoạt động đa dạng của đoàn viên thanh niên tại đoàn cơ sở. Ngày đầu ra quân, Huyện đoàn Tiến Hải đã tổ chức cho gần 400 đoàn viên thanh niên tham gia tổng vệ sinh môi trường tại các đường giao thông, khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ. Cũng tại ngày ra quân, Huyện đoàn Tiến Hải đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải, Hội Chữ thập đỏ huyện tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Xuyên. Đây là thể hiện tấm lòng với tinh thần nhân ái của tuổi trẻ, là tình cảm của các tổ chức, đoàn thể muốn gửi gắm, chia sẻ một phần khó khăn đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn huyện Tiến Hải.

MẠNH THẮNG



Đoàn viên thanh niên Tiến Hải ra quân vệ sinh môi trường.

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Triển khai 2 kỹ thuật tim mạch mới**

Ngày 26/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai 2 kỹ thuật tim mạch mới là bit dù thông liên nhĩ và can thiệp động mạch chi ngoại biên.

Dưới sự chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Tim Hà Nội, trong buổi sáng, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công kỹ thuật mới bit dù thông liên nhĩ qua da cho 2 bệnh nhân 42 và 48 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh. Buổi chiều, các bác sĩ thực hiện kỹ thuật can thiệp động mạch chi ngoại biên cho 1 bệnh nhân 93 tuổi. Đây là 2 kỹ thuật khó, trước đây bệnh nhân phải chuyển viện lên các bệnh viện tuyến trên để điều trị. Nay được thực hiện tại tỉnh bằng kỹ thuật hiện đại qua da, ít xâm lấn, thời gian thực hiện nhanh, bệnh nhân mau hồi phục, tỉnh táo ngay sau thủ thuật và sớm được ra viện.



Thực hiện kỹ thuật bit dù thông liên nhĩ trong phòng kỹ thuật can thiệp tim mạch.

Việc triển khai các kỹ thuật tim mạch mới thể hiện sự phát triển không ngừng của Khoa Tim mạch nói riêng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói chung. Đồng thời mang nhiều cơ hội cho bệnh nhân tỉnh nhà khi được điều trị kỹ thuật cao ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian, chi phí.

**Trên 700 triệu đồng ủng hộ quỹ trái tim nhân ái**

Từ ngày 25/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai thực hiện kỹ thuật mới phẫu thuật tim mạch. Đây là kỹ thuật mới lần đầu được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tuy đã tiết kiệm rất nhiều chi phí cho bệnh nhân khi không phải chuyển lên tuyến trên, song bệnh nhân vẫn phải chi phí khá tốn kém.

Để hỗ trợ người bệnh, trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thành lập quỹ trái tim nhân ái, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm, các đơn vị từ thiện chung tay ủng hộ gây quỹ.

Sau 1 tuần kêu gọi, hiện đã có 17 tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ với số tiền trên 700 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất là Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thái Bình ủng hộ 200 triệu đồng, Tập đoàn Geleximco ủng hộ 100 triệu đồng. Cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ quỹ trái tim nhân ái của Bệnh viện 100 triệu đồng.

Bệnh nhân đầu tiên được thực hiện mổ tim hở tại Bệnh viện là anh Vũ Văn Bấy, 34 tuổi, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương đã được nhận 50 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ trái tim nhân ái của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

HÀ DUNG

**RA QUÂN CHIẾN DỊCH...**

(Tiếp theo trang 1)

Ngay sau lễ phát động, Ban tổ chức đã tặng tủ sách Bác Hồ với thanh niên và quà cho các thành viên tham gia sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Thụy Tân; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 160 người dân, tặng 2 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Thái Hưng với tổng giá trị 26 triệu đồng.

Cũng trong sáng ngày 26/5, liên ngành Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh - Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng quà cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khám bệnh, cấp thuốc cho 150 thanh niên công nhân tại xã Minh Lăng (Vũ Thư). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tặng bộ dụng cụ lao động cho thanh niên Thụy Xuân trị giá 5 triệu đồng; đóng đảo đoàn viên thanh niên, học sinh và tình nguyện viên chữ thập đỏ đã thu gom rác thải, phát quang bụi rậm khu vực đê biển tại xã Thụy Xuân với chiều dài khoảng 1km.

**QUỲNH PHỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” được các cấp bộ đoàn triển khai thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh Cầu lạc bộ khởi nghiệp và Cầu lạc bộ Lương Định Của cấp huyện đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, công tác, góp phần đổi mới cách thức phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần phát triển kinh tế, tạo ra nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương.

Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 20 thanh niên tiên tiến và mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi của các cơ sở đoàn, Hội LHTN trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

**Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo và trao quà cho công nhân, bệnh nhân phong**

\* Sáng ngày 25/5, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cơ sở 2, Công ty TNHH Điện tử UMC tổ chức trao tặng quà cho bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cơ sở 2.

Tại buổi tặng quà, các nhà từ thiện đã trao 1 chiếc tivi, 1.110 gói mì tôm, 925 hộp sữa tươi, 370 gói ngũ cốc và đường cho 185 bệnh nhân nặng, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 15 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Tổng trị giá toàn bộ số quà là 45 triệu đồng do đại diện Công ty TNHH Điện tử UMC tài trợ.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp các bệnh nhân đặc biệt là trẻ em có thêm nghị lực, vượt qua bệnh tật.

\* Sáng ngày 26/5, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Huyện đoàn, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư tổ chức chương trình khám, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty TNHH Creative Source Việt Nam.

Trong chương trình, hơn 100 công nhân Công ty TNHH Creative Source Việt Nam được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe qua các chuyên khoa như da liễu, mắt, nội tổng hợp, sức khỏe sinh sản... Qua các đợt khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí đã giúp công nhân lao động phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, góp phần bảo đảm sức khỏe để tăng năng suất lao động giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhân dịp tháng công nhân, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư và Công đoàn Công ty đã trao 15 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 350.000 đồng.

\* Tiếp nối các hoạt động hướng ứng tháng nhân đạo năm 2019, sáng ngày 26/5, tại Trạm Y tế xã Đông Xuyên, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải phối hợp với Đoàn Thanh niên, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải, Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo của xã Đông Xuyên.

Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải khám, tư vấn sức khỏe, 130 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã Đông Xuyên đã được cấp phát 130 cơ số thuốc miễn phí, mỗi túi thuốc trị giá 120.000 đồng do Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ.

\* Chiều ngày 26/5, Công đoàn Công ty TNHH Bao bì Hương Sen tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng an toàn, vệ sinh lao động; tuyên dương đoàn viên công đoàn xuất sắc 2 năm liền (2017 - 2018).

Công ty TNHH Bao bì Hương Sen thành lập từ năm 2006, hiện tại Công ty có gần 300 lao động. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm mọi quyền, lợi ích cho người lao động. Hiện nay mức lương bình quân của công nhân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng; mức phụ cấp ca vượt mức so với quy định, bữa ăn ca thường xuyên được thay đổi về chất lượng; công tác an toàn, vệ sinh lao động được Công ty và người lao động thực hiện nghiêm theo quy định; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên... qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty tổ chức trao 75 suất quà cho đoàn viên xuất sắc và công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 50 suất quà của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, mỗi suất trị giá 450.000 đồng; 55 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất được Công đoàn Công ty tặng giấy khen.

\* Sáng ngày 25/5, Công đoàn Công ty May Texhong Thái Bình tổ chức tuyên dương đoàn viên lao động xuất sắc hai năm liền 2017 - 2018.

Công đoàn Công ty May Texhong Thái Bình là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hiện có khoảng 5.000 công nhân. Từ khi thành lập đến nay, Ban lãnh đạo Công ty luôn phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo, bảo đảm mọi quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống của người lao động; đầu tư máy móc thiết bị hiện đại bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động... qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Nhân tháng công nhân năm 2019, Công đoàn Công ty đã trao 75 suất quà cho người lao động là đoàn viên hoàn thành xuất sắc công việc trong 2 năm liền 2017 - 2018, trong đó 50 suất quà của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, mỗi suất trị giá 450.000 đồng. Đây là nguồn động viên để người lao động nỗ lực phấn đấu trong công việc góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, qua đó nâng cao đời sống người lao động.

NHÓM PHÓNG VIÊN